



# มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่ 38 ฉบับที่ 64 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

## ม.ราชภัฏนครฯ หวังเด็กใช้ภาษาไทยถูกต้องจัดทดสอบใหญ่ ก.ย. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือกับราชบัณฑิตยสถาน ศอ.บต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อทดสอบความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและพัฒนาทักษะทางภาษาให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ในวันพุธที่ 15 กันยายนนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคาร 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 18, และ อาคาร 20 ขอให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรทุกคนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยข้อสอบมาตรฐานของราชบัณฑิตยสถาน ณ ห้องสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกำหนดซึ่งได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถานที่ต่าง ๆ แล้ว และมหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ทุกท่าน แจ้งให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทราบโดยทั่วกัน

เพื่อให้การทดสอบครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว โดยแจกจ่ายคำสั่ง ณ ช่องรับเอกสาร และเคาน์เตอร์ลงเวลาสำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา  
และปิดกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
“มหัศจรรย์เกมส์” ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553  
ณ สนามกีฬากลาง

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

---

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเรื่อง Classroom Action Research for English Teachers

---

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะจัดประชุมทาง วิชาการเรื่อง "Classroom Action Research for English Teachers" ขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เมืองลิเกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการตามวันเวลาดังกล่าว

---

สุข(อันน้อยนิด)ที่ทุกคนมักจะมองข้าม (ต่อจากหน้า 3)

มาถึงตอนนี้ถ้าใครยังมีพ่อแม่อยู่ก็ถือว่าโชคคืออย่างมาก ก็ควรดูแลเอาใจใส่ท่านให้มากเป็นพิเศษ เพราะหลายคนเคยเสียใจมาแล้ว คือเอาไม่ทัน มัวแต่ยุ่งกับเรื่องครอบครัวของตัวเอง คิดว่าพ่อแม่คงอยู่กับเราอีกนาน คงไม่เป็นไร สุดท้ายก็มาร้องไห้ ครวญครางกันน่าสงสาร อยากทำอะไรให้ก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว ต้องคอยทำบุญอุทิศของกินของใช้ไปให้ชดเชยในยามที่มีชีวิตซึ่งเรามัวประมาทและละเลย แล้วเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้ก็หมุนกลับมาเกิดกับเรา ยิ่งถ้าเรามีลูกหัวดี เรียนเก่ง ได้ไปเรียน ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ลูกก็คงไม่มีเวลาเอาใจใส่พ่อแม่เพราะงานในหน้าที่รัดตัว อย่างดีก็ได้แค่โทรมาคุยด้วย เราก็เข้าใจดีเพราะหน้าที่การงานและความเจริญก้าวหน้าของเขา ประกอบกับระยะทางที่อยู่ห่างไกลกัน

เทศกาลที่ปีเดียว ๆ เช่นเดือนสิบ ปีใหม่ สงกรานต์ ก็ยังเป็นความหวังลึก ๆ ที่ลูกจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้าง สายใยแห่งความผูกพันนี้ไม่ต้องหยัดใคร ไม่ต้องรอให้ถึงวันพ่อหรือวันแม่ ทำได้ทุกวันยิ่งดี รีบทำเสียแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะไม่มีโอกาสที่จะให้ทำ สุขใจไหมเล่า จะเอาอะไรอีกมากมาย คนเรามีใช้พอโรคภัยไม่กล้ากลาย ก็คลายทุกข์ได้สุขสันต์ดี ดี ๆ ๆ (ใครร้องต่อได้ มารับรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ)

## สุข(อันน้อยนิด)ที่ทุกคนมักจะมองข้าม

อุดม ทิพย์รักษ์

ค่านิยมในยุคเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ( กิจที่ทำให้เป็นเศรษฐกิจ ) เน้นถึงการได้มา ครอบครอง ทรัพย์สิน เงิน ทอง ชื่อเสียงและอื่นๆ อีกมากมาย คงไม่น่าประหลาดใจ ถ้าโลกที่ดินบนดวงจันทร์แปลง ที่ติดกับแปลงใจกลางแห่งความเพื่อฝันซึ่งอยู่ในการครอบครองของ จอร์จ บุช จะมีราคาแพงยิ่งกว่า ที่ดิน บริเวณหน้าห้างคาร์ฟูที่จิมมีชื่อไว้ เพื่อเป็นทางเข้าออกรถขนผ้าในเบื่องค์

ทุกคนเกิดมาต่างต้องการความสุข หามิใครต้องการความสุขไม่ ความสุขของแต่ละคน แต่ละวัย ก็ยังไม่เหมือนกัน มาสโลว์ แบ่งความสุข ความต้องการ ออกเป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ปัจจัยความจำเป็นพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ร่ำรวย มีคนนับหน้าถือตา จนกระทั่งสามารถพิสูจน์ตนเองได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดัง จนสังคม ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

จริงๆ แล้วความสุขในทางพุทธศาสนากับหลักฟิสิกส์ก็มีความคล้ายคลึงกัน ในแง่จิตใจความสุข คือความสงบ ดังพุทธภาษิตที่ ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง อะไรทำนองนี้แหละ ส่วนในเรื่องของวัตถุคือ ความเสถียร ความสมดุลนั่นเอง แต่มีน้อยคนนักที่จะหาความสุขได้จากสิ่งที่มีอยู่ เช่น ยามเช้าอากาศ สดชื่น เสียงนกร้องจิบ ๆ แมวร้องเหมียว ๆ มาวอนเคล้าคลอจะขอกินปลาหนึ่ง เดินไปเปิดก๊อกน้ำ ลากสาย ยางไปรดน้ำต้นไม้ ดินนี้ฉุนกึกเขา จุกกรู้ ๆ จิบกาแฟคุยกับคนที่ไม่ดักคอ กิจกรรมเหล่านี้เป็นการผ่อนคลายที่ทำได้ง่ายไม่ต้องลงทุนมากนักและเป็นความสุขที่ทำได้ทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามความสุขเป็น มาอย่างยิ่งไขว่คว้ามันก็ยังห่างเราไปทุกที

สังคมปัจจุบันหาความสงบ(สุข)ได้ยากยิ่ง ปัญหาทำให้ครุ่นคิดกันตั้งแต่เช้า จนจะเข้านอนพักผ่อน แล้วก็ยังไม่จบสิ้นกระบวนการความเอาง่ายๆ คนฮวนกินนอนนึกถึงอาหารที่จะกินในมือเช้า คนที่มีหนี้สินก็ ฝันจะหาทางปลดหนี้ คนที่จะได้ตำแหน่งก็นอนคิดถึงอำนาจวาสนา คนที่ป่วยไข้ก็บ่นบานขอให้หายจาก โรคภัยไข้เจ็บ คนที่กำลังมีความรักก็ฝันหวานวาดวิมานเสียดิเสสลอย คนที่กำลังท้องก็ขอให้ลูกออกมา ครบสมบูรณ์ ไม่พิการพิการ คนที่มีลูกเล็กๆแบบเบาะอยู่ก็อยากให้ลูกโต คลาน นั่ง เดิน พูดได้เร็ว ๆ เป็นเด็กดี เรียนหนังสือเก่ง ๆ เรียนจบ มีงานทำที่มีรายได้ดี ๆ คนแก่ ๆ ก็มักจะนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเที่ยวทำ อะไรกุกกัก ๆ เป็นห่วง คิดถึงลูกคิดถึงหลาน เกินความจำเป็น

อ่านต่อหน้า 2



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ , นางณัชฎา นนทโชติ  
พริตติชฎา อัครมานา นายก้องภพ ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ตรงกับวัน  
แรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล

เริ่มเดือนกันยายน เดือนสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการเกษียณ ผู้อยู่หลังกำลัง  
เตรียมงานแสดงมุทิตาकारวะ แต่ละคนจะวางแผนเตรียมจัดงานไว้พร้อม มหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดทำ  
หนังสือเล่มเล็กเพื่อให้โอกาสผู้อยู่หลังได้แสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณ ขณะนี้ชื่อหนังสือ(โดย ผศ.  
ประหยัด เกษม) แบบปกโดยฝีมือ กมล คนหน้าเดิมได้เสร็จแล้ว รอแต่เรื่องจาก อาจารย์ผู้เกษียณ  
และขอเขียนแสดงความรู้สึกของทุกท่าน ผู้ประสงค์จะเขียนบทแสดงมุทิตาकारวะ เริ่มเขียนและส่ง  
ข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักงานอธิการบดี ส่วนหนังสือเกษียณของเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลัง  
ดำเนินการเช่นกันทันแจกวินเลี้ยงแน่นอน

เพราะเราเริ่มต้นดี "ชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย"ชมรมของผู้เกษียณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เห็นแบบอย่างจึงแอบอ้างจัดตั้งตามแบบเรา และเขาจะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์  
เก่าหน้าเขามหาชัยในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 แ่วว่าทางเราเตรียมประชุมเพื่อต้อนรับแล้ว

เตรียมการกันอย่างคึกคัก เอาจริงเอาจัง สำหรับการประกวด NSTRU Freshy Boy & Girl  
2010 "วิถีปักษ์ใต้ สายใยวัฒนธรรม" กิจกรรมส่งท้ายก่อนสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ  
โดยมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดจากคณะต่างๆ ทั้ง 20 คน ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน ปีนี้องค์การ  
บริหารนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ตั้งใจจัดกันเต็มที่ เห็นแค่เวทีการประกวดที่ปรากฏ  
อยู่ตอนนี้ คิดว่าน่าจะไม่เบา กรรมการตัดสินล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการประกวดทั้ง  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บอกได้คำเดียวว่าระดับมือโปรทั้งนั้น...นะขอบอก

ข่าวดีสำหรับบุคลากร ด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษาได้รวบรวมรายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุ (ฟรี) เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ทุก  
คน โดยเริ่มการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 - 16 พฤษภาคม 2554 สำหรับการเกิด  
อุบัติเหตุ ทั่วราชอาณาจักร มีสิทธิในการรับการรักษา ณ โรงพยาบาลทุกแห่งหรือคลินิกเพียงนำ  
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ส่งเบิก ณ กองพัฒนานักศึกษา (วงเงินไม่เกิน 12,000  
บาท/ครั้ง) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสินไหมทดแทน 150,000 บาท มีข้อสงสัยติดต่อคุณสุภาพร คงเพชร  
075-392042

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจากคัมภีร์ไบเบิล "วาจาที่นุ่มนวลอ่อนโยนดับไฟโทสะได้ วาจาที่บาดใจ  
ก่อให้เกิดความโกรธแค้น" สวัสดีค่ะ